



ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗

เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา

เรียน กระทรวง กรม และหน่วยงานอิสระ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๗๖
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาที่ส่งมาเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการ โดยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ส่งญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
รับไปพิจารณาว่าจะสมควรดำเนินการตามญัตติ รายงานหรือข้อสังเกตในเรื่องใดได้หรือไม่ประการใด
ก่อน เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงให้นำญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ในเรื่องนั้น พร้อมทั้งความเห็นของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ในคราวเดียวกัน นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางปฏิบัติดังกล่าวแล้วเห็นว่า ในกรณี
ที่มีส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
อาจจะต้องใช้เวลาานกว่าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้รับแจ้งผลการดำเนินการจนครบ
ทุกหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับญัตติ รายงานหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นไปในลักษณะเชิงบูรณาการ ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน ขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาว่า
หน่วยงานใดควรเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาดำเนินการตามญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกตของ
คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และหน่วยงานใดควรเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่จะต้องส่งผลการดำเนินการตามญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกตในเรื่องนั้น ให้หน่วยงานหลักเพื่อที่

/หน่วยงาน . . .

หน่วยงานหลักจะได้นำข้อมูลและรายละเอียดที่ได้รับมาสรุปแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป ซึ่งจะทำให้การนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นไปโดยรวดเร็วและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ลงมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพิ่มเติมกรณีที่มีส่วนราชการหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายแห่ง ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณากำหนดให้มีหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการดำเนินการตามญัตติ รายงาน หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการ ฯ ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัณยะวาสิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๘-๙

๐ ๒๒๘๐ ๙๐๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘